





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

22 มิถุนายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 นโยบาย	
30 บาทรักษาทุกที่ฯ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus) - น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สธ. ฝ่ายการเมือง เผยนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว อยู่ระหว่างเดินหน้าครอบคลุมทั้งประเทศภายในปีนี้ ส่วนการขับเคลื่อนที่ได้มีการประกาศราชกิจจานุเบกษา นั้น การเริ่มให้บริการขึ้นอยู่กับความพร้อมแต่ละจังหวัด ซึ่งจะมีการประกาศให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบอีกครั้ง สำหรับชาว กทม. เจ็บป่วยเล็กน้อยบัตรประชาชนใบเดียวไปปฐมภูมิได้ทุกแห่ง ด้าน สปสช. เชิญชวน คลินิก ร้านยา เข้าร่วมเพิ่มเติม พร้อมแนะประชาชนสังเกตป้ายคลินิกปฐมภูมิ 7 วิชาชีพเข้าร่วมหมด	
หารือด้านการสาธารณสุขและความมั่นคง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage, thailandcplus, thaigov) - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี รองปลัด สธ. และคณะผู้บริหาร ร่วมหารือด้านการสาธารณสุขและความมั่นคง กับ ดร.มาซูด คาริมิปูร์ (Masood Karimipour) ผู้แทนระดับภูมิภาคของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก และคณะ ร่วมกันหารือพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเฝ้าระวังและสารเสพติดที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อยกระดับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนไทย - ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - แปซิฟิก	
 ข่าวเผยแพร่ และข่าวอื่นๆ	
ตรวจเยี่ยม รพ.เสวให้เฉลิมพระเกียรติฯ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thainews - ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน รพ.เสวให้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.สระบุรี พร้อมให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและมอบของเยี่ยมให้กับผู้ป่วยที่มาใช้บริการ	
เปิดงาน 'IMCAS Asia 2024' ส่งเสริมเวชศาสตร์ผิวหนัง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า - นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คมนาคม เป็นประธานเปิดงานการประชุมนานาชาติ "IMCAS Asia 2024" โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เข้าร่วม เพื่อเป็นการส่งเสริมเวชศาสตร์ผิวหนัง หวังทั่วโลกหันมาเสริมความงามที่ไทย หลังพบนิยมไปเกาหลีใต้ พร้อมช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว ยืนยันอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการเต็มที่ ช่วยลดขั้นตอนขออนุญาต อย. เดินหน้าเศรษฐกิจสุขภาพ	
สธ. ปราบบุรีไฟฟ้าจริงจัง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, thebetter, thestandard, hfocus, thebangkokinsight) - นายวัน อยู่บำรุง ผู้ช่วย รมต.ประจำ สธ. เผยว่า ล่าสุดนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ได้จัดตั้งคณะทำงานบูรณาการเพื่อการปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ตนในฐานะที่เป็นคณะทำงาน พร้อมเดินหน้าในการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจัง เพราะพ่อค้าบุหรี่ไฟฟ้าพุ่งเป้าไปที่ฐานลูกค้ากลุ่มเยาวชน และใช้นิโคตินแบบใหม่เปลี่ยนโครงสร้างนิโคตินเดิมให้สูบง่ายขึ้น ไม่ให้ระคายเคืองคอ และติดง่าย เป็นกลยุทธ์เพื่อให้วัยรุ่นติด สำหรับไทยเรื่องบุหรี่ไฟฟ้ายังผิดกฎหมาย เช่นเดียวกับในหลายประเทศที่ห้ามซื้อขายแล้ว ดังนั้น ก็จะเริ่มบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง หากพบว่าพื้นที่ได้มีการขายบุหรี่ไฟฟ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบ	

<p>เตือนวัย 40 ปี เสี่ยงความดันตาสูง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ผจก.สุตส์ปาด้า360องศา) เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, newtv, TNN)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคต้อหินที่สำคัญที่สุด คือ การที่มีความดันในลูกตาขึ้นสูงผิดปกติ จะทำให้เกิดภาวะเสื่อมของข้อกระดูกสันหลัง และยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ อีก - นพ.อาคม ชัยวีระวัฒน์ ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์ กล่าวถึงโรคต้อหินว่า สามารถพบได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุ โดยกลุ่มที่พบมาก คือ ผู้สูงอายุและผู้มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป รวมถึงในผู้ที่มีความผิดปกติของรูปร่างตาและในครอบครัวมีประวัติเป็นต้อหิน และในกลุ่มที่มีโรคการไหลเวียนเลือดไม่ดี เลือดไปเลี้ยงที่ข้อกระดูกสันหลัง ผู้ที่มีสายตาสั้น หรือยาวมาก ๆ มีโอกาสเสี่ยงได้เช่นกัน - พญ.อรอร ธงอินเนตร จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน กล่าวว่า ในผู้ที่อายุ 40 ปีขึ้นไป มีภาวะความดันตาสูงมากถึงร้อยละ 9.4 สาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะความดันตาสูงเกิดจากการรบกวนสมดุลปกติของการผลิตน้ำและการระบายน้ำออกจากลูกตาที่ลดลง ถ้ามีภาวะความดันตาสูงอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้เส้นประสาทตาที่บอบบางถูกทำลายและทำให้เกิดโรคต้อหินในที่สุดโดยผู้ป่วยระยะเริ่มแรกมักไม่มีอาการ จะสามารถตรวจพบได้จากจักษุแพทย์เท่านั้น แนะนำพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจตาและวัดความดันตาอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 	--
<p>อย. ขานรับธุรกิจรีฟิล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, thebangkokinsight)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ อย. เผยว่า กระแสธุรกิจรีฟิล มีการตื่นตัวและได้รับการขานรับจากทั้งภาคประชาชนและภาคเอกชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการนำเอาบรรจุภัณฑ์เดิมกลับมาเติมผลิตภัณฑ์ซ้ำใหม่ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข อย. จึงได้จัดทีมเข้มผู้ประกอบการด้านวัตถุอันตราย เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งขายวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ณ จุดบริการ (refill station) เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้ได้รับความรู้ในการประกอบธุรกิจรีฟิลได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมการประกอบกิจการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแผนโมเดลเศรษฐกิจ BCG 	-
<p>ข้อมูลจำนวนเภสัชกร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตามที่มีการนำเสนอข้อมูลในข่าวเมื่อเร็วๆ นี้ ว่า บุคลากรทางการแพทย์ใน สธ. “...มีจำนวนเภสัชกรเพียงพอ อาจมีมากเกินไป...” นั้น สภาเภสัชกรรมจึงได้ออกมาชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องกับสื่อมวลชน ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนดังกล่าวแล้ว พร้อมระบุ ตัวเลขเภสัชกรปัจจุบันใน รพ.รัฐ-ร้านยา มีเพียง 24,000 คน ขณะที่ตั้งแต่ปี 2577 มีเภสัชกร 34,000 คน ต่อจำนวนประชากร 1: 2,000 คน ดังนั้น จึงยังขาดแคลนเภสัชกรอยู่อีก 10,000 คน 	-
<p>มิ.ย. เดือนแห่งส่งกำลังใจให้ผู้รอดชีวิตจากมะเร็ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.สแกนต์ บุณนาศ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เดือนมิถุนายน เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ส่งกำลังใจให้แก่ผู้รอดชีวิตจากมะเร็ง (Cancer Survivor) เชิญชวนประชาชนร่วมยกย่องและให้เกียรติแก่ผู้ป่วยมะเร็งที่สามารถต่อสู้กับโรคนี้อย่างกล้าหาญและอดทน โดยผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็ง ไม่ได้หมายถึงการมีอายุที่ยืนยาวขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่ต้องสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมด้วย - นพ.สาริศ อารยะพงษ์ แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า แนวทางในการดูแลเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดโอกาสการกลับเป็นโรคมะเร็งซ้ำ และมีสุขภาพที่แข็งแรงสำหรับผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็ง คือ การติดตามอย่างสม่ำเสมอเพื่อเฝ้าระวังการแพร่กระจายหรือการกลับเป็นซ้ำ การตรวจคัดกรองมะเร็งอื่น ๆ และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนตามข้อบ่งชี้ การรับรู้ เข้าใจ เตรียมตัว และปฏิบัติตัวตามคำแนะนำ เพื่อป้องกันผลข้างเคียงที่มีโอกาสเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มแรก การปฏิบัติตัวเพื่อมีสุขภาพที่ดี ทั้งการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการพักผ่อนที่เพียงพอ 	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thainews</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมอนามัย เผยกรณีมีข้อมูลในสื่อออนไลน์เรื่องลักษณะถั่ว 3 ชนิด ที่มีสารก่อสารพัดโรคร้าย คือ ถั่วที่มีรสชาติเข้มข้นเกินไป ถั่วที่ถูกเผาจนไหม้ และถั่วที่ขึ้นรา ยืนยันเป็นข้อมูลบิดเบือนจากลักษณะการนำถั่วมาปรุงหรือแปรรูป ได้แก่ ถั่วที่มีรสชาติเข้มข้นเกินไป (จากการปรุงรส), ถั่วที่ถูกเผาจนไหม้ และถั่วที่ขึ้นรา ล้วนเป็นลักษณะทางกายภาพในการนำถั่วมาปรุง 	-

<p>อาหาร ย้ำถั่วเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์ ช่วยลดความเสี่ยงจากโรคต่าง ๆ ควรเลือกซื้อถั่วที่ถูกสุขลักษณะได้มาตรฐาน และรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม</p>	
<p><u>บุหรี่ไฟฟ้าสัมพันธ์กับสุขภาพจิตเด็ก</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- รศ.นพ.ชัยยศ คงคดิธรรม หัวหน้าสาขาวิชาประสาทวิทยา รพ.รามาธิบดี กล่าวในงานแถลงข่าวปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า ว่า ผลงานวิจัยพบความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับประสิทธิภาพการทำงานของสมองลดลงทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยเด็กที่เคยสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มประสิทธิภาพการทำงานของสมองลดลงมากกว่าเด็กที่ไม่เคยสูบลึง 3-4 เท่า ส่วนผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลงมากกว่าคนที่ไม่เคยสูบ 2 เท่า</p> <p>- รศ.ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน รพ.รามาธิบดี ระบุว่า จากการศึกษาข้อมูลในไทยพบความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับภาวะซึมเศร้า พบวัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า 53% มีภาวะเสี่ยงโรคซึมเศร้า เกิดจากนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าที่มีการแต่งกลิ่นรสชาติ เป็นสารเสพติดเป็นพิษต่อสมองโดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่น เมื่อเข้าสู่สมองทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ประสาทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้า</p> <p>- นพ.ประกิต วาทีสาธกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ กล่าวว่า ในธุรกิจยาสูบกำลังเกิดการแย่งชิงลูกค้าที่เป็นกลุ่มเด็ก จึงทำให้บุหรี่ไฟฟ้ามียี่ห้อใหม่ ๆ ซึ่งสถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าน่าเป็นห่วง หลังพบว่า แม่อายุ 17 ปี ให้ลูกอายุ 1 ขวบ ใช้บุหรี่ไฟฟ้า ขณะที่เด็กอายุ 13-15 ปี เริ่มทดลองใช้บุหรี่ไฟฟ้า ขณะเดียวกันผู้หญิงสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้นถึง 20% กระทบต่อสังคมในภาพรวม ไทยมีเด็กเกิดน้อยอยู่แล้วและยังมีปัญหาคุณภาพของเด็กที่จะเติบโตขึ้นในอนาคต จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐต้องบังคับใช้กฎหมายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ</p>	-
<p><u>รพ.สะบาย้อย จัดทีมโฮมวอร์ด</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาไท, hfocus, thebangkokinsight, thecoverage)</p> <p>- นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.สะบาย้อย จ.สงขลา เผยว่า รพ.สะบาย้อย นำบริการการดูแลแบบผู้ป่วยในบ้าน หรือ โฮมวอร์ด เข้ามาบริการกับผู้ป่วยในหลายกลุ่มโรค ดูแลผู้ป่วยในบ้าน ติดตามให้การรักษาทุกวัน ซึ่งเป็นบริการใหม่ที่เพิ่งเริ่มได้ 2 เดือนที่ผ่านมา มีผู้ป่วยเข้ารับบริการแล้ว 60 คน พร้อมให้บริการระบบการแพทย์ทางไกลในรายชื่ออยู่ห่างไกล กรณีสิทธิบัตรทองเบิกจ่ายค่าบริการจาก สปสช. ได้</p>	-
<p><u>ความเห็นต่อ พ.ร.บ.อสม.</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นางโสภิต นิจำปา ประธาน อสม. ตำบลวาริสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ให้ความเห็นว่า อยากให้มี "พรบ.อสม." เพื่อช่วยคุ้มครองความปลอดภัยการทำงาน-ค่าป่วยการยั่งยืน พร้อมเสนอกำหนดช่วงอายุการสมัครเป็น อสม. 25-50 ปี เพื่อเสถียรต่อการทำงาน พร้อมขอขอบคุณผู้บริหารที่เห็นความสำคัญของ อสม. แม้จะเป็นแค่จิตอาสา</p>	-
<p><u>บุกคลินิกเสริมความงามเถื่อน</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ข่าวสด, คมชัดลึก, ch3plus, ch7, one31)</p> <p>- สสจ.ขอนแก่น ร่วมกับตำรวจ และมูลนิธิเป็นหนึ่ง นำกำลังเข้าตรวจสอบคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่ง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น พบผู้แสดงตนเป็นแพทย์ให้บริการฉีดฟิลเลอร์และเป็นเจ้าของคลินิก ไม่มีใบอนุญาต เพียงแต่เคยเรียนและทำงานด้านนี้มา จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางและควบคุมตัวผู้ที่เกี่ยวข้องส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองขอนแก่น แจ้งข้อกล่าวหา 1.ประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต 2.ประกอบวิชาชีพหรือแสดงด้วยวิธีใดๆ ว่าพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยมีได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และ 3.ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต</p>	-
<p><u>ร้องโรงงานผลิตอิฐแดงส่งผลกระทบต่อสุขภาพ</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thainews</p> <p>- นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวบ้านร้องเรียนโรงงานผลิตอิฐแดงดำเนินกิจการส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ในพื้นที่ ต.ลาดดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย จำนวน 3 โรงงาน มีการใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงในการเผาอิฐ และมีการปล่อยควันและซัลเฟอร์ไดออกไซด์กระจายในอากาศ โดยได้มีการประชุมร่วมกับ สสจ.สุโขทัย และหน่วยงานเกี่ยวข้อง มีมติสั่งให้ผู้ประกอบการต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการกำจัดมลพิษและระบายควันให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนต่อไป</p>	-

ห่วงโควิดระบาดซ้ำในสถานศึกษา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ)

- นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. เผยข้อมูลล่าสุดของกรมควบคุมโรค พบสถานการณ์โรคโควิด 19 และโรคไข้หวัดใหญ่ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่ง รมว.-รมช.ศึกษาธิการ มีความเป็นห่วงสุขภาพอนามัยของนักเรียน ได้เน้นย้ำให้สถานศึกษาติดตามสถานการณ์ ฝ้าระวัง และดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยให้ยึดแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเดิม หากในพื้นที่ใดมีการระบาดค่อนข้างรุนแรงให้ขอความร่วมมือ สธ. หรือจังหวัด